

**สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ**



เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำหรับภาคกลางฝั่งตะวันตก เรื่องการใช้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร จัดโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา ณ ห้องประชุม sc101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงกับ



ความต้องการของตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาและข้อมูลสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือต่อยอดการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างโอกาสทางการตลาดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์ที่ตรงกับความ ต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการสร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดการเติบโตของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์ ศิลปะและ





นายชยันต์ ภูสันติสัมพันธ์



อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว



ดร.ปิยะ ไควินทวีวัฒน์

วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ และความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก 11 จังหวัด คือ สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมกว่า 50 คน โดยมีการบรรยายในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น โดย นายชยันต์ ภูสันติสัมพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ บรรยายในหัวข้อ การใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว ประธานโปรแกรมศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ การค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย รศ.ดร.ปิยะ ไควินทวีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

